

Sáng ngày 10/7/2018, Hội Chi thôn xã Hưng Lĩnh tổ chức sáng kiến hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Về dự hội nghị có ông Chính Vĩnh Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thôn.



Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Chi thôn xã Hưng Lĩnh đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo. Tổ chức phong trào "Tốt vì người nghèo và nhân nhân chất cả da cam" xuân Mậu Tuất 2018, các cấp Hội đã tập trung vận động các nguồn lực trợ giúp cho 955 người thực hiện người nghèo, người bị bệnh, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi, nhân nhân chất cả da cam, trị giá 349 triệu đồng. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa phương nhân đạo" các cấp Hội đã trợ giúp 16 địa phương nhân đạo cho 16 người tàn tật phường Trưng Lĩnh 10 địa phương, Trung THPT Hưng Lâm: 03 địa phương, trung Tiểu học Nam Hưng: 03 địa phương, trị giá trợ giúp 55 triệu đồng. Các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo tiếp tục được phát huy nhân rộng, trong 6 tháng đầu năm tổng 130 triệu đồng, in hình nhân Chi hội TDP 8, Nam Hưng, TDP 6, xã Liêu, TDP 6, Bắc Hưng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động HMTN, kết quả thu được 347 nhân viên máu t 138 % so với chỉ tiêu Tỉnh giao. Tổng cộng quản lý Dự án Ngân hàng bò, 6 tháng đã bàn giao 02 con bê cho hộ nông dân xã Liêu. Về công tác xây dựng tổ chức Hội: Tập trung chỉ đạo phát triển hội viên theo mô hình "Gia đình Chi thôn"; Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho gần 100 cán bộ BCH các cấp Hội; Thành lập chi hội Chi thôn các trung tâm non trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp 7.108 lít người tàn tật người khuyết tật, ưu tiên vì số tiền 1,6 triệu đồng. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo 6 tháng đầu năm 2018 tổng 3 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Chính Vĩnh Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị xã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật Hội Chi thôn xã Hưng Lĩnh tổ chức 6 tháng đầu năm 2018. Ông chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các cấp Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động Chi thôn xã, các chính sách, nghị quyết của tỉnh, của Thị xã; xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thị xã, UBND, UBMTTQ Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác Chi thôn xã và các hoạt động nhân đạo xã hội tiếp tục đạt kết quả cao.

Tin và ảnh: ông Chính Vĩnh Văn Hưng – Hội Chi thôn xã Hưng Lĩnh